

# วันเด็กสากล



องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันที่  
20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น  
“Universal Children's Day”

เพื่อต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศ  
คุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และ  
สิทธิด้านการศึกษาของเด็กและ  
เป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็ก ๆ  
ทั่วโลก!!

ปกป้อง คุ้มครอง  
สิทธิเด็ก

📍 20 พ.ย.



## 20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล (Universal Children's Day)

“เด็ก” ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเด็กสากล (Universal Children's Day)” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิทางการศึกษาของเด็กและเฉลิมฉลองให้แก่เด็ก ๆ ทั่วโลกที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น

วันเด็กสากลเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 ท่ามกลางประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็ก ๆ มากมายหลายด้าน ทั้งปัญหาเด็กเสียชีวิตก่อนวัย 5 ขวบ การขาดสารอาหารในเด็ก และการที่เด็กในพื้นที่ทุรกันดารไม่อาจเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด

ข้อมูลจากดัชนีสิทธิเด็ก โดย UNICEF Thailand เมื่อปี พ.ศ. 2535 ระบุว่า ทุกประเทศมีกลุ่มเด็กที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกเลือกปฏิบัติ อาทิ เด็กผู้หญิง เด็กชนพื้นเมือง เด็กพิการ เด็กผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ ที่ขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เด็ก ๆ ทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสงบสุข ดังนั้น ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในการพัฒนาและปกป้องสิทธิเด็ก รวมถึงมีมาตรการป้องกันดูแลผู้พิทักษ์สิทธิเด็ก ผู้สื่อข่าว และนักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กในสังคมที่ต้องถูกคุกคาม

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี พ.ศ. 2535 อนุสัญญาดังกล่าวกำหนดหน้าที่ให้รัฐภาคีดำเนินมาตรการใด ๆ ทั้งปวงเพื่อประกันว่าเด็กจะมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิตรอด และได้รับการพัฒนาตามวัย ทั้งต้องได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ โดยการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะดำเนินการโดยสถาบันหรือหน่วยงานใด จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลำดับแรก

# บทความนำรัฐ

มาร่วมปกป้องและคุ้มครองเด็ก ๆ ทุกคนให้ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาค เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนไปด้วยกัน

#สิทธิเด็ก #วันเด็กสากล # Universal\_Children's\_Day

#กสม. #NHRCT #HumanRightsforAll #สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

อ้างอิง

- สำนักข่าวสัปดาห์ประชา

- THE STANDARD TEAM

จัดทำและเรียบเรียงโดย :

อริษา พรหมนอก นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต